



ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๓๓๕๔

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๑๕๔๓

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้รัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชกระแสและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นั้น

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองที่รัดกุมยิ่งขึ้น จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ฯ พร้อมทั้งพิจารณาอย่างเคร่งครัดถึงองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอุตสาหกรรม ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ แล้วจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (บัญชีรายชื่อ บัญชีแสดงจำนวนชั้นตรา และบัญชีแสดงคุณสมบัติ) ตามแบบที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี กำหนด

๒. จัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แยกออกจากเอกสารตามข้อ ๑ เป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก สำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณี ดังนี้

๗๒.๑ ผู้ได้รับ ...

๒.๑ ผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา ต่ำกว่าระดับดี (ระบอบการประเมินและผลการประเมินในช่องหมายเหตุของบัญชีคุณสมบัติ กรณีที่มีการประเมินปีละ ๒ ครั้ง พิจารณาจากผลการประเมิน ๑๐ ครั้งที่ผ่านมา และหากหน่วยงานใดไม่มีเกณฑ์การประเมิน "ระดับดี" ขอให้กำหนดขึ้น)

๒.๒ ผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา ✕

๒.๓ ข้าราชการที่ขอพระราชทานเลื่อนขั้นตราตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายอีก ๑ ขั้นตรา ในปีที่เกี่ยวข้องอายุราชการ แต่ไม่เกินขั้นตราตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

๒.๔ ข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการทหารอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ที่ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของพลตรี และข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกพิเศษ ที่ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของพลตำรวจตรีที่จะขอพระราชทานชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย


๒.๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษทุกกรณี (รวมทั้งกรณีข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของระดับชำนาญการพิเศษ และกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษที่จะขอพระราชทานชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย) ✓

๓. ขอให้ผู้มีอำนาจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระบุรับรองในหนังสือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีว่า ผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกรายเป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการและสาธารณชน และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาศ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๖๒, ๑๘๖๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑
www.soc.go.th